

Chi Tran

## PHI ĐỒNG SỞ TIỀN BỐ THỰC HIỆN MỖI SỞ VÌ VINH QUANG CHÚA

*Thánh Maximilian Kolbe, linh mục dòng Phanxicô, luôn cố gắng học hành. Ngài khuyến khích khoa học hiện đại, bởi vì ngài muốn làm nhà bình luận Giáo hội, nhà bình luận chính để hiểu và tiếp cận với vô thức khoa học ngày nay. Nên ngài phải cố gắng để trở thành triết gia, khoa học và cố gắng. Đây cũng là đức điếm khác ngài với các thánh.*

Phi đồng giới thiệu để chúng ta hiểu về cha Maximilian nhìn các phát minh hiện đại và tiếp cận bị quan, coi đó là lời khỉ của Satan dùng để công phá Giáo hội, thì trái lại, cha Maximilian luôn tiếp tục tuyên bố:

– Phải luôn cố gắng mỗi ngày cho vinh quang Chúa, và để thành lời khỉ chính chúng ta.

Có những vị thánh hình như quay lưng với thời đại. Những người cũng có những vị thiệt tha với thời đại, tìm kiếm đó một lối sống. Cha Maximilian đã tiếp cận vào lập trường hai này. Với tâm hồn lập quan, cha tin tưởng rằng văn minh là tốt, miễn sao văn minh được đưa vào việc chiếu sáng Thiên Chúa.

Khoảng năm 1917, màn ảnh điện ảnh chúng ta biết liếc mắt nhìn, trong khi giới thiệu để chúng ta và trí thức có một phần không thể thiếu. Phần nhiều các phim thời giá trị luân lý, chủ yếu là ca tụng tình dục hiện đại. Các nhà sản xuất phim chủ yếu làm giàu ngoài ra không cần gì khác.

Tại sao chạy phim? Không thể và cũng không cần. Chỉ bằng việc đưa vào việc thiến như nó đã phản ánh việc ác. Đó là cha Maximilian đã tìm ra giải pháp.

Ngày kia, khi đi để tiếp cận với một người bạn có phần nghiêm khắc, Maximilian không chút gì mà lập trường:

– Phim như có thể và phải phải ngừng sự lợi ích xã hội, và đó là nhiệm vụ chung của chúng ta.

Phật ý, ngài nói lên:

– Ngài không nhận thấy Satan và tay sai chúng ra sự cố gắng các phát minh của thiên đàng và mọi tiến bộ về sự ác?

– Cái đó không hề chi, hãy nhìn vào công việc của chúng ta để công việc.

Thời gian đã trôi qua cho cha Maximilian. Bởi sau đó, Đức Piô XI công nhận dùng phim như vào việc truyền giáo và Công giáo tiến hành. Cha còn nghĩ đến chuyên luận tài trợ đóng phim như Công giáo và Đức Mẹ.

Còn một lợi ích khác, ngài nói Công giáo phải biết đi lên khi là "báo chí". Báo chí 100 năm nay không ngừng tiến triển. Cha Maximilian muốn có một tờ báo cho quần chúng Công giáo thay ý nghĩa của Phúc âm, dành cho sự sống của Mẹ Maria. Các thầy dòng trẻ rất bận rộn với ý tưởng mới của cha Maximilian, nhưng rơi vào quên lãng. Vì cha, đây không phải là mong muốn là sự thất bại trăm phần trăm, một chương trình chiến thắng vĩ đại.

Tờ báo Hiệp sĩ Đức Mẹ do cha Maximilian lãnh đạo ra đời. Nó đã được đông đảo người Công giáo khắp nơi đón nhận. Thời gian đầu báo Hiệp sĩ chỉ in khoảng 5 ngàn tờ, nhưng đến năm 1937 đã lên đến 800 ngàn tờ.

Đầu thế kỷ XX, khắp nơi đang nổi dậy những tiếng gọi. Thời đại viết toàn những nét của các gọi. Óc sáng suốt của cha Maximilian Kolbe vui vẻ đón những câu, đời thành những trái tim mới Chúa và Đức Mẹ như cha đã làm.

Hôm trước ngày bùng nổ thế chiến hai, cha đang theo dõi án mạng một người bay bổng

có trong địa hạt Niepokalanow. Ngoài ra, ngài phát thanh có cha lúc đó đang hoạt động mạnh.

Tất cả chúng tôi cha Maximilian Kolbe có một tâm hồn hoạt động sôi nổi quan và thích hoạt động. Lòng thánh Gioan Tông đồ mô tả rất đúng tâm hồn cao đẹp này: "Đôi mắt ngài nhìn mọi sự đều như một đấng".

**Thật vậy, cha không lên án thế giới, không lên án bất ai hay một vật gì, trừ tội lỗi. Cha giơ hai tay, mở rộng cõi lòng đón nhận tất cả. Nhờ sự phong phú của đức tin ngài dùng tất cả công Giáo hội, cha cũng đem ra để nghiên cứu.**

GPCANTHO

-----